



สำนักงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 8188 โทรสาร 0 2149 5531



ประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโดมอนต์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธานโครงการฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด และขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรม และปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดผลงานในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย **จังหวัด TO BE NUMBER ONE** มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ การบูรณาการงานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ส่วน **ชมรม TO BE NUMBER ONE** แบ่งเป็นชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจฯ เรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ โดยเกณฑ์การพิจารณาชมรม TO BE NUMBER ONE ที่สำคัญ คือ ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชน เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการ คือ การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

การจัดประกวดผลงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน ป.ป.ส. และกรุงเทพมหานคร สำหรับการประกวดระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 มีจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งในระดับต้นแบบ และระดับดีเด่นประจำปี **ทั้งสิ้น 102 แห่ง** โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดมากที่สุดในภาคใต้ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนบ้านลิพอนเขาถ้ำ จังหวัดภูเก็ต และชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) ผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 16 ในปีนี้ และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วยรุ่นให้กับประเทศชาติต่อไป ด้วยพระเมตตา กอปรด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะ นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังแสดงความยินดีกับจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ชื่นชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดที่แม้อาจมีบางทีมไม่ได้รางวัล แต่สิ่งที่ได้ในวันนี้ คือ มุมมอง และแนวคิดในการร่วมกันดำเนินงาน เพื่อดูแลช่วยเหลือ เยาวชน วยรุ่น ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศชาติ